

## Đưa công an chính quy về xã

Năm 2019 là năm đầu Thái Bình thực hiện chủ trương đưa lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã, từng bước thực hiện đề án của Bộ Công an: "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Đây là một trong những giải pháp quan trọng trong việc tăng cường lực lượng bám dân, bám cơ sở, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ở các địa phương.

### Kỳ I: Làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở



Lực lượng công an xã kiểm tra công tác tạm trú, tạm vắng tại cơ sở.

Sau 8 tháng thực hiện thí điểm đưa công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã ở 53 xã trong tỉnh, tình hình ANTT tại các địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao. Những ngày tháng 8, chúng tôi về Đông Phương (Đông Hưng), một trong những địa phương đầu tiên được Công an tỉnh điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã. Từ một vùng quê đơn sơ, nghèo khó, đến nay cơn mưa đã được bê tông hóa; những ngôi nhà cao tầng khang trang mọc lên san sát, tất cả đã minh chứng sinh động về sự đổi thay mạnh mẽ của vùng đất này.

Ông Phạm Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, tháng 1/2019, Thiếu tá Trần Xuân Trường, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Đông Hưng được điều động về làm Trưởng Công an xã. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, từ những kinh nghiệm thực tiễn công vụ kết hợp được đào tạo bài bản, đồng chí Trưởng Công an xã đã định hướng nhiệm vụ cụ thể trong từng công việc, trong đó đã chỉ đạo lực lượng công an chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài; các tệ nạn như cờ bạc, số đề, mê tín dị đoan đã được dẹp bỏ hoàn toàn. Đặc biệt, quy trình xử lý những vụ việc liên quan đến ANTT của lực lượng công an chính quy luôn chuẩn chỉ về văn bản, hồ sơ nghiệp vụ. 8 tháng qua, tình hình ANTT trên địa bàn xã luôn được bảo đảm, số

vụ việc vi phạm pháp luật giảm rõ rệt.

Thiếu tá Trần Xuân Trường cho biết: Khi nhận nhiệm vụ mới, ở một địa bàn chưa thông thạo, lực lượng công an chính quy đã gặp một số khó khăn nhất định trong công tác nắm bắt thông tin dân cư. Do đó, chúng tôi đã tự xây dựng kế hoạch làm việc như: tranh thủ sự lãnh đạo, tạo điều kiện của chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng công an viên bản địa chuyên trách để tiếp cận, làm quen cơ sở; phân công, bố trí cán bộ phụ trách ở từng thôn để gần dân, hiểu dân hơn... Trước những nỗ lực đó, người dân trong xã đã đón nhận và đánh giá cao tình thân làm việc của lực lượng công an nói chung, công an chính quy nói riêng, qua đó đã giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tá Bùi Tiến Trường, Trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết: Hiện tại huyện Vũ Thư đã đưa công an chính quy về 9 xã với 14 đồng chí (9 trưởng công an, 5 phó trưởng công an). Từ khi lực lượng công an chính quy được tăng cường về xã, trong quá trình công tác, lực lượng công an thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trực tiếp giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở; thực hiện có hiệu quả các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời, luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó nhiều đơn vị đã đạt kết quả nổi bật. Điển hình như xã Vũ Tiến là địa bàn thực hiện đề án ANTT, tháng 1/2019, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an huyện đã đưa Thiếu tá Nguyễn Đức

Thắng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội xuống làm Trưởng Công an xã. Sau khi xuống địa bàn, đồng chí Nguyễn Đức Thắng ngay lập tức nắm bắt tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp lập lại ANTT và chỉ trong vòng 3 tháng đầu tình hình đã có chuyển biến rõ rệt, sự có mặt kịp thời của lực lượng công an chính quy được cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân rất đồng tình. Cùng với làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, đồng chí Nguyễn Đức Thắng đã chỉ đạo lực lượng công an xã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ như tuần tra mật phục, tuần tra vũ trang tìm ra nguyên nhân, song để bảo đảm an toàn cho người bệnh, Bệnh viện ngay lập tức triển khai thực hiện các giải pháp có thể như thay mới toàn bộ đường ống nước RO tới các máy tắm; thay van nhựa, thay phin lọc khuẩn, thay mới đường nước tới khu vực rửa cháo lọc; thay màng lọc RO2; thay đường ống mới từ bể tổng về khoa thận nhân tạo; tăng cường thời gian thực hiện khử khuẩn máy thận giữa các ca lọc và cuối ngày thực quy trình. Bệnh viện cũng đã cùng các kỹ sư nước RO và các chuyên gia của bệnh viện tuyến trên thực hiện sửa chữa và kiểm tra toàn bộ đường ống, tốc nước RO1, RO2; khử khuẩn, ngâm hóa chất và rửa máy thận nhiều lần theo quy trình; thay các bản lọc của máy thận. Lắp đặt thêm 2 máy bơm nước RO cùng chủng loại để hệ thống nước thực hiện hoạt động liên tục. Tổng vệ sinh toàn khoa và toàn bộ hệ thống nhiều lần. Trước và sau mỗi lần súc rửa, Bệnh viện thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nội kiểm nguồn nước RO với tổng số 2.315 mẫu, nguồn kiểm 6 lần với 182 mẫu tại Viện

Với những bước chuẩn bị kỹ lưỡng theo lộ trình, có thể khẳng định Công an tỉnh đã lựa chọn được những cán bộ có đủ kinh nghiệm, năng lực về đảm nhiệm chức danh công an xã, giữ gìn ANTT tại cơ sở. Mặc dù mới được tăng cường về cơ sở nhưng với sự cầu thị, tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực phục vụ nhân dân, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an chính quy đã nhận được sự giúp đỡ, tin tưởng và đồng thuận từ cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như quần chúng nhân dân.

(còn nữa)

NGUYỄN TÙNG

Việc bệnh nhân chạy thận nhân tạo có diễn biến bất thường như rét, sốt không chỉ các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đứng ngồi không yên mà còn thu hút sự quan tâm, các đợt vào cuộc giúp tìm nguyên nhân khắc phục của nhiều chuyên gia đầu ngành thận. Sau hơn 3 tháng nỗ lực, hy vọng đang hé mở khi hơn 10 ngày qua không còn bệnh nhân nào có tình trạng bất thường khi lọc máu.

### Tích cực tìm nguyên nhân sốt rét khi lọc máu

Từ trước đến nay, Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn bảo đảm lọc máu an toàn cho người bệnh, trong đó năm 2018 đã thực hiện 37.834 ca lọc máu chu kỳ an toàn. Song từ ngày 6/5/2019, trong quá trình lọc xuất hiện bất thường khi rải rác có bệnh nhân rét run, một số người kèm sốt nhẹ. Bác sĩ Hà Quốc Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Xác định đây là vấn đề quan trọng, Ban giám đốc đặc biệt quan tâm sát sao, báo cáo ngay lãnh đạo Sở Y tế và họp với các phòng chuyên môn của Sở. Lãnh đạo Sở cũng chỉ định ngay lập tức vào cuộc tìm nguyên nhân khắc phục. Các biện pháp đã thực hiện ngay là kiểm tra toàn bộ quy trình đang thực hiện, toàn bộ hệ thống cấp nước vào bồn RO và ra máy, hệ thống máy thận nước RO trước khi vào máy chạy thận nước chạy thận; mỗi chuyên gia từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Thần Hà Nội, kỹ sư Công ty Phương Đông về hỗ trợ kiểm tra tìm nguyên nhân và cách khắc phục. Bệnh viện cũng đặt ra phương án nếu xác định được tình huống mất an toàn thì dừng chạy thận và chuyển người bệnh đi các nơi để khắc phục tình hình.

### Chủ động triển khai các giải pháp

Ngày nào Ban giám đốc Bệnh viện cũng cất cử nhau xuống Khoa nắm tình hình và chỉ đạo sát sao. Nhật ký các ngày vẫn rải rác có bệnh nhân có biểu hiện rét hoặc sốt không theo 1 quy luật nào, mặc dù có khi 5 - 7 ngày không có bệnh nhân nào có biểu hiện rét, nhưng sau đó bất thường vẫn xảy ra. Dù chưa tìm ra nguyên nhân, song để bảo đảm an toàn cho người bệnh, Bệnh viện ngay lập tức triển khai thực hiện các giải pháp có thể như thay mới toàn bộ đường ống nước RO tới các máy tắm; thay van nhựa, thay phin lọc khuẩn, thay mới đường nước tới khu vực rửa cháo lọc; thay màng lọc RO2; thay đường ống mới từ bể tổng về khoa thận nhân tạo; tăng cường thời gian thực hiện khử khuẩn máy thận giữa các ca lọc và cuối ngày thực quy trình. Bệnh viện cũng đã cùng các kỹ sư nước RO và các chuyên gia của bệnh viện tuyến trên thực hiện sửa chữa và kiểm tra toàn bộ đường ống, tốc nước RO1, RO2; khử khuẩn, ngâm hóa chất và rửa máy thận nhiều lần theo quy trình; thay các bản lọc của máy thận. Lắp đặt thêm 2 máy bơm nước RO cùng chủng loại để hệ thống nước thực hiện hoạt động liên tục. Tổng vệ sinh toàn khoa và toàn bộ hệ thống nhiều lần. Trước và sau mỗi lần súc rửa, Bệnh viện thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nội kiểm nguồn nước RO với tổng số 2.315 mẫu, nguồn kiểm 6 lần với 182 mẫu tại Viện

## BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

# Không còn tình trạng bệnh nhân rét khi lọc máu



Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh lúc nào cũng đông bệnh nhân điều trị.

Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường. Kết quả tất cả các mẫu xét nghiệm lấy từ nguồn nước RO trước khi vào máy chạy thận đều trong giới hạn cho phép...

Sau khi đã thực hiện các giải pháp song bất lực vì không tìm ra nguyên nhân, ngày 5/7, Bệnh viện lắp đặt 1 máy thận nhân tạo mới hoàn toàn để đổi chiều nhưng vẫn có bệnh nhân rét khi lọc máu ở máy mới này. Việc tìm nguyên nhân càng trở nên khó khăn, bế tắc, để tập trung khắc phục, Bệnh viện liên tục thông báo công khai tình hình để bệnh nhân biết, khuyến bệnh nhân tìm nơi chuyển viện để bảo đảm lọc máu an toàn. Ngày 16/7, Bệnh viện chuyển 24 bệnh nhân lọc máu tại Bệnh viện Trường Đại học Y Thái Bình và Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ song cũng không thể chuyển đi nhiều hơn bởi các đơn vị có lọc máu đều đã quá đông bệnh nhân.

Sau hơn 2 tháng với nhiều đoàn bác sĩ, chuyên gia đầu ngành về giúp song không tìm ra nguyên nhân, ngày 17/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức hội thảo chuyên môn chuyên ngành thận nhân tạo với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành gồm TS Nguyễn Cao Luận, nguyên Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai; PGS, TS Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai; TS Hà Huy Thắng, Giám đốc Bệnh viện Thần Hà Nội; PGS, TS Đoàn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp; bác sĩ Nguyễn Thái Hà, Trưởng Khoa Xét nghiệm, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường cũng các kỹ sư chuyên về lọc RO... Các chuyên gia đặt ra rất nhiều yêu tố có thể gây ra nguyên nhân bệnh nhân bị rét, trong đó nghiêng nhiều có thể do chất lượng nước trong hệ thống lọc nước RO, mà nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng nước thì về số. PGS, TS Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai cũng ghi nhận Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tích cực, kịp thời thực hiện nhiều giải pháp khắc phục song vẫn còn rải rác bệnh nhân rét. Tuy nhiên, các đại

biểu cũng thống nhất tình trạng rét trên bệnh nhân thận nhân tạo hay gặp với nhiều nguyên nhân khác nhau. Sau khi thảo luận các chuyên gia thống nhất và kết luận: Bệnh viện tiếp tục rà soát và hoàn thiện lại quy trình lọc thận nhân tạo; rửa quá lọc bằng RO2 ngay trước khi chạy cho người bệnh; thay quá lọc lưu lượng trung bình, giảm sát chặt chẽ người bệnh trong suốt quá trình chạy thận, nếu có diễn biến thực hiện xử trí cấp cứu kịp thời. Công ty Phương Đông tiến hành lắp 5 máy chạy thận nhân tạo mới với hệ thống đường nước riêng để chạy và tiến hành đánh giá. Nếu vẫn còn tình trạng diễn biến phức tạp thì dừng lọc máu và thay thế toàn bộ hệ thống. Đề nghị Sở Y tế và UBND tỉnh tạo nguồn kinh phí đầu tư hệ thống thận nhân tạo hiện đại giống của Bệnh viện Thần Hà Nội để thay thế toàn bộ hệ thống.

Ngay sau hội thảo, ngày 18/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành thực hiện ngay các ý kiến của chuyên gia. Trong đó, rà soát lại toàn bộ hệ thống cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế đang sử dụng tại Khoa Thận nhân tạo; hoàn chỉnh quy trình thận nhân tạo theo đúng quy định; vay 30 quá lọc lưu lượng trung bình của Bệnh viện Thần Hà Nội và mua thêm 150 quá lọc thay thế sử dụng cho người bệnh; tăng dung dịch rửa, lắp đặt hệ thống RO2 để rửa quá lọc trước khi sử dụng cho người bệnh. Hàng ngày các chuyên gia nghe báo cáo tình hình diễn biến người bệnh và tiếp tục tư vấn cho lãnh đạo Bệnh viện và Trưởng khoa Thận nhân tạo qua điện thoại để tiếp tục hoàn thiện. Tăng cường bố trí cán bộ theo dõi người bệnh chặt chẽ...

### Không còn tình trạng bất thường

Bác sĩ Lê Thị Phương, Trưởng khoa Thận nhân tạo cho biết: Tinh từ ngày thực hiện kết luận hội thảo và 3 ngày trước đó là 13 ngày, tình trạng bệnh nhân ổn định không còn bị rét hoặc sốt. Nhờ đó qua mỗi ngày bệnh nhân không có diễn biến bất thường là niềm vui không chỉ của các chuyên gia, lãnh

HÀ DƯƠNG

# Sân chơi của những người đam mê bóng bàn

Đã thành thói quen từ lâu, sau mỗi ngày làm việc, học tập, các thành viên Câu lạc bộ (CLB) bóng bàn Bắc Vũ Thư, xã Minh Lăng (Vũ Thư) lại tập hợp cùng nhau chơi bóng. Với họ, chơi bóng bàn không chỉ để thỏa mãn niềm đam mê thể thao mà còn là sân chơi rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó.

Đã gần 80 tuổi nhưng ngày nào ông Lại Ngọc Thư cũng có mặt tại gia đình ông Ngô Thành Long, thôn Trung Nha, xã Minh Lăng để cùng các thành viên CLB bóng bàn Bắc Vũ Thư chơi bóng bàn. Tuổi đã cao nhưng tinh thần luyện tập của ông lúc nào cũng hăng say bởi ông có niềm đam mê với bóng

bàn. Ông chia sẻ: Thể thao nói chung và bóng bàn nói riêng mang lại lợi ích rất tốt cho sức khỏe. Với những người cao tuổi như chúng tôi, thể thao không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn mang đến sự thoải mái cho tinh thần. Tôi chơi bóng bàn ngoài mục đích nâng cao sức khỏe của bản thân, động viên con cháu cùng tham gia mà còn muốn góp một phần nhỏ để thúc đẩy phong trào thể thao nông thôn.

Ở CLB bóng bàn Bắc Vũ Thư, độ tuổi chơi bóng rất đa dạng. Thành viên cao tuổi nhất đã gần 80 và nhỏ tuổi nhất là 13 tuổi. Do nhiều độ tuổi, thành phần tham gia khác nhau nên thời gian chơi bóng được chia

làm hai khung giờ: từ 15 giờ 30 đến 17 giờ 30 đối với các thành viên cao tuổi, nghỉ hưu và từ 17 giờ đến 19 giờ với những người đang công tác, lao động. Em Trần Khánh Huyền, thành viên CLB cho biết: Gia đình em ở xã Song Lăng nhưng vào dịp nghỉ hè, ngày nào em cũng cùng bố đến đây chơi bóng bàn. Tham viên con cháu cùng tham gia mà còn muốn góp một phần nhỏ để thúc đẩy phong trào thể thao nông thôn.

Đến từ các xã khác nhau như: Tân Phong, Tân Hòa, Minh Quang, Minh Lăng, Song Lăng nhưng các thành viên

CLB lại có một điểm chung, đó là niềm đam mê bóng bàn. Chính điều này đã gắn kết họ lại với nhau thành một tập thể đoàn kết. Để từ đó, các thành viên có thể chia sẻ cho nhau những đường đánh hay, kỹ thuật giạt bóng chuẩn.

Ông Ngô Ngọc Oanh, chủ nhiệm CLB cho biết: CLB bóng bàn Bắc Vũ Thư thành lập năm 1997, hiện có trên 20 thành viên tham gia chơi bóng thường xuyên. Các thành viên đến với CLB trên tinh thần tự nguyện, tự đóng góp xây dựng quỹ để có kinh phí luyện tập và hãy hỏi nhau lúc ốm đau, hiếu, hỷ. Để nâng cao chất lượng hoạt động, đồng viên các thành viên khi tham gia các giải đấu, CLB

đã xây dựng điều lệ, quy định, quy chế chi tiêu và có người phụ trách chuyên môn, hậu cần. Tuy nhiên, hiện nay số lượng thành viên trẻ và nữ giới tham gia CLB còn ít. Bởi vậy, thời gian tới CLB sẽ phát động phong trào, động viên các cháu học sinh tham gia luyện tập.

Không bó hẹp hoạt động tại địa phương, CLB còn tổ chức giao lưu với các CLB trong và ngoài tỉnh, tham gia nhiều hội thao do ngành, địa phương tổ chức tạo điều kiện để các thành viên có cơ hội cọ xát, nâng cao kỹ thuật.



Các thành viên Câu lạc bộ bóng bàn Bắc Vũ Thư luyện tập.

và ngoài tỉnh như: Ngô Thành Nam, Ngô Ngọc Oanh, Lại Văn Thanh, Nguyễn Anh Vũ... Kết quả này không chỉ động viên, khích lệ các thành viên

mà còn góp phần nâng cao vị thế của CLB trong phong trào thể dục thể thao quần chúng.

HOÀNG LẦN